

No.	มหาวิทยาลัย	คณะ	สาขา	คุณสมบัติ	วิชาสอบ. ที่รองรับ	จำนวนรับ	หมายเหตุ
1	จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	วิศวกรรมศาสตร์	ทั้งหมด (13 สาขาวิชา)	ผ่านการแข่งขันโอลิมปิก วิชาการระดับชาติของสอวน.	คณิต/ฟิสิกส์/เคมี/ คอมพิวเตอร์/ ดาราศาสตร์/ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์	100	http://www.admissions .chula.ac.th/tcas1.html
			คอมพิวเตอร์	"ได้เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดงในการ แข่งขัน โอลิมปิกระดับชาติของ สอวน. ในโครงการจัดส่งผู้แทน ประเทศไทยไปแข่งขัน คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โอลิมปิก ระหว่างประเทศ"	คณิต/ฟิสิกส์/เคมี/ คอมพิวเตอร์	50	
			ไฟฟ้า	"ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย สอวน. และได้รับคัดเลือกเข้า อบรม ในโครงการจัดส่งผู้แทน ประเทศไทยไปแข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ"	คณิต/ฟิสิกส์/เคมี/ คอมพิวเตอร์	10	
			คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตร Sandbox)	"ได้เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดงในการ แข่งขัน โอลิมปิกระดับชาติของ สอวน. ในโครงการจัดส่งผู้แทน ประเทศไทยไปแข่งขัน คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ"	คอมพิวเตอร์/คณิต/ฟิสิกส์/ เคมี/ ดาราศาสตร์และ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์/ ชีววิทยา	190	

1 (ต่อ)	จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ต่อ)	วิทยาศาสตร์	ทั้งหมด (17 สาขาวิชา)	"ผ่านการคัดเลือกการ สอบแข่งขันคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกแห่ง ประเทศไทย สสวท. หรือผ่าน การอบรม ค่ายโอลิมปิก วิชาการ สอน. ไม่ต่ำกว่า ระดับภูมิภาค"	วิชาอะไรก็ได้	765	"รับร่วมกับโครงการพสวท. โรงเรียนวิทยาศาสตร์ และ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์"
		พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี	บัญชี, บริหารธุรกิจ, สถิติ	"เป็นตัวแทนประเทศไทยใน การเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก วิชาการ ระหว่างประเทศ (ระดับนานาชาติ) ผ่านการ คัดเลือกโดย สสวท."	วิชาอะไรก็ได้	11	
		ครุศาสตร์	มัธยมศึกษา เอก คณิตศาสตร์	"ผ่านการอบรมสอน. ค่าย 2 หรือผ่านการเข้าร่วมการ แข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก วิชาการระดับชาติ หรือผ่าน การเข้าร่วมการ แข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับ นานาชาติ"	คณิตศาสตร์	5	
			มัธยมศึกษา เอก วิทยาศาสตร์	ได้เกียรติบัตรผ่านการอบรม โครงการสอน. ค่าย 2 ขึ้นไป	ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ	11	
		เภสัชศาสตร์	เภสัชกรรมอุตสาหกรรม, การบริหาร ทางเภสัชกรรม	ผ่านการอบรมตามหลักสูตร โครงการ สอน. ค่าย 1	วิชาอะไรก็ได้	30	

1 (ต่อ)	จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ต่อ)	สัตว แพทยศาสตร์	สัตวแพทยศาสตร บัณฑิต	ผ่านการคัดเลือกโครงการสอ วณ. ค่าย 2 และผ่านการเข้า ร่วมการแข่งขันโอลิมปิก วิชาการระดับชาติ	ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา	45	
		ทันต แพทยศาสตร์	ทันตแพทยศาสตร บัณฑิต	ผ่านการแข่งขันโอลิมปิก วิชาการระดับชาติของสอวณ. ในอันดับที่ 1 - 50 ที่ส่งเข้าค่าย อบรมของสสวท. ในโครงการ จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไป แข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง ประเทศ	วิชาอะไรก็ได้	4	
		เศรษฐศาสตร์	ทั้งหมด	ผ่านการอบรม สอวณ. ค่าย 2	วิชาอะไรก็ได้	30	
		สหเวชศาสตร์	เทคนิคการแพทย์/ กายภาพบำบัด/ โภชนาการ/การ กำหนดอาหาร	เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก วิชาการระดับชาติ สอวณ. หรือ สสวท. ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี	คณิต/วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/ คอมพิวเตอร์	40	
		แพทยศาสตร์	แพทยศาสตร บัณฑิต	ผ่านการแข่งขันระดับชาติของ สอวณ. ที่ส่งเข้าค่ายอบรม ของสสวท. ในโครงการจัดส่ง ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ และ ได้รับเกียรติบัตร	ชีววิทยา	3	https://admission.md.chula.ac.th/index_th.html

2	มหาวิทยาลัยมหิดล	เภสัชศาสตร์	เภสัชศาสตร์ บัณฑิต	ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. (ต้องอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ปีที่ แข่งขัน)	คณิต/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/ คอมพิวเตอร์	40	https://www.posn.or.th /wp- content/uploads/2023/ 08/quota-mu-67.pdf
		สัตว แพทยศาสตร์	สัตวแพทยศาสตร์ บัณฑิต	ผ่านการอบรมค่าย 1 ของสอ วน. (ต้องอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ปีที่ อบรม)	วิชาอะไรก็ได้	10	
		วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์/เคมี/ ชีววิทยา/ เทคโนโลยีชีวภาพ/ พฤกษศาสตร์/ ฟิสิกส์	ผ่านการอบรมค่าย 1 ของสอ วน. (ต้องอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ปีที่ อบรม)	วิชาอะไรก็ได้	30	
		วิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรม คอมพิวเตอร์	ผ่านการอบรมค่าย 2 ของสอ วน. (ต้องอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ปีที่ อบรม)	วิชาอะไรก็ได้	5	
		แพทยศาสตร์ศิริ ราชพยาบาล	แพทยศาสตร์ บัณฑิต	ได้รับรางวัลเหรียญทองหรือ เหรียญเงินจากการแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. (ต้องอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ปีที่ แข่งขัน)	คณิต/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/ คอมพิวเตอร์/ภูมิศาสตร์/ ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดารา ศาสตร์/ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ	70	

3	มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์ บัณฑิต (ทั้งหมด 15 สาขา)	ผ่านการอบรมค่าย 2 ของสอ ว. (ต้องอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ปีที่ อบรม)	วิชาอะไรก็ได้	30	https://www.posn.or.th /wp- content/uploads/2023/ 10/quota-tu-67-1.pdf
		วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์ บัณฑิต (ทั้งหมด 15 สาขา)	เป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิ สอว. เพื่อเข้ารับการอบรม คัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการ สสวท.	วิชาอะไรก็ได้	7	
		พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี	บัญชีบัณฑิต/ บริหารธุรกิจ บัณฑิต	เป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิ สอว. เพื่อเข้ารับการอบรม คัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการ สสวท.	วิชาอะไรก็ได้	1	
		เศรษฐศาสตร์	เศรษฐศาสตร์ บัณฑิต	เป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิ สอว. เพื่อเข้ารับการอบรม คัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการ สสวท.	วิชาอะไรก็ได้	1	
		วิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร บัณฑิต (ไฟฟ้า, อุต สาหการ, โยธา, เคมี, เครื่องกล, คอมพิวเตอร์)	เป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิ สอว. เพื่อเข้ารับการอบรม คัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการ สสวท.	วิชาอะไรก็ได้	4	

3	มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ต่อ)	สหเวชศาสตร์	เทคนิคการแพทย์, กายภาพบำบัด	เป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเข้ารับการอบรม คัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการ สสวท.	วิชาอะไรก็ได้	2 (สาขาละ 1 คน)	
		ทันต แพทยศาสตร์	ทันตแพทยศาสตร บัณฑิต	เป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเข้ารับการอบรม คัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการ สสวท.	วิชาอะไรก็ได้	1	
		พยาบาลศาสตร์	พยาบาลศาสตร บัณฑิต	เป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเข้ารับการอบรม คัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการ สสวท.	วิชาอะไรก็ได้	1	
		สถาปัตยกรรม ศาสตร์และผัง เมือง	สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมเพื่อ การพัฒนา อสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม ภายใน, ภูมิ สถาปัตยกรรม, การผังเมือง	เป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเข้ารับการอบรม คัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการ สสวท.	วิชาอะไรก็ได้	5 (สาขาละ 1 คน)	
		เภสัชศาสตร์	เภสัชศาสตร บัณฑิต	เป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเข้ารับการอบรม คัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการ สสวท.	วิชาอะไรก็ได้	1	

3	มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ต่อ)	สาธารณสุข ศาสตร์	อาชีพอนามัยและ ความปลอดภัย, อนามัยสิ่งแวดล้อม , การส่งเสริม สุขภาพเชิง นวัตกรรม	เป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเข้ารับการอบรม คัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการ สสวท.	วิชาอะไรก็ได้	1	
		สถาบัน เทคโนโลยี นานาชาติ สิรินธร	การวิเคราะห์ธุรกิจ และโซ่อุปทาน (นานาชาติ), วิศวกรรมไฟฟ้า, โยธา, เครื่องกล, เคมี, อุตสาหการ และโลจิสติกส์ อัจฉริยะ (นานาชาติ), วิศวกรรมดิจิทัล และวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)	เป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเข้ารับการอบรม คัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการ สสวท.	วิชาอะไรก็ได้	4	

4	มหาวิทยาลัย ขอนแก่น	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ผ่านการอบรมค่าย 2 ของสอ วน. หรือผ่านการคัดเลือก สอบแข่งขันคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่ง ประเทศ (สสวท.)	วิชาอะไรก็ได้	2	https://www.posn.or.th /wp- content/uploads/2023/ 09/quota-kku-67.pdf
			จุลชีววิทยา			1	
			ชีววิทยา			2	
			ชีวเคมี			1	
			ฟิสิกส์			4	
			วัสดุศาสตร์และ นาโนเทคโนโลยี			2	
			เคมี			5	
		วิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรม คอมพิวเตอร์	ผ่านการอบรมค่าย 1 ของสอ วน. หรือผ่านการคัดเลือก สอบแข่งขันคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่ง ประเทศ (สสวท.)	วิชาอะไรก็ได้	2	
			วิศวกรรมระบบ อัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ ปัญญาประดิษฐ์			5	
			วิศวกรรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์			1	
			วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม			4	
			วิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตร นานาชาติ)			2	

4	มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (ต่อ)	วิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)	วิศวกรรม อุตสาหกรรม	ผ่านการอบรมค่าย 1 ของสอ วท. หรือผ่านการคัดเลือก สอบแข่งขันคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่ง ประเทศ (สสวท.)	วิชาอะไรก็ได้	2	
			วิศวกรรม เครื่องกล			5	
			วิศวกรรม โทรคมนาคม (หลักสูตร นานาชาติ)			2	
			วิศวกรรม โลจิสติกส์ (หลักสูตร นานาชาติ)			2	
			วิศวกรรมไฟฟ้า			2	
		พยาบาลศาสตร์	พยาบาลศาสตร์ บัณฑิต	เข้าร่วมโครงการค่าย สอวท. หรือเข้าร่วมการแข่งขัน		10	
		เทคโนโลยี	เทคโนโลยีธรณี	โอลิมปิกวิชาการ		4	
		สาธารณสุข ศาสตร์	สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	ผ่านการอบรมค่าย 2 ของสอ วท.		3	